



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

1 กรกฎาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

นโยบายกัญชาเสรี

1. รับมอบเมล็ดพันธุ์กัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sondhitalk)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช. สธ. พร้อมด้วย ปลัด สธ. เป็นประธาน และสักขีพยานในพิธีส่งมอบเมล็ดพันธุ์กัญชาพันธุ์ตะนาวศรีก้านแดง จำนวน 500 เมล็ด จากอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้แก่ผอ.สถาบันกัญชาทางการแพทย์ เพื่อใช้ทางการแพทย์และใช้ในผลิตภัณฑ์สุขภาพ

- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า สำหรับเมล็ดพันธุ์กัญชาพันธุ์ตะนาวศรีก้านแดง เป็นสายพันธุ์ที่ให้สาร CBD สูง เหมาะสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงนำไปใช้ต่อยอดเชิงเศรษฐกิจในด้านอื่นๆ โดยจะทยอยส่งมอบเมล็ดพันธุ์กัญชาให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีพื้นที่เพาะปลูก เพื่อนำไปขยายพันธุ์ สำหรับใช้ประโยชน์ต่อไป

2. กฎหมายควบคุม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ

- นายศุภชัย ใจสมุทร ประธานคณะ กมธ. วิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง กล่าวว่า ในร่างกฎหมายที่กำลังพิจารณาอยู่ในชั้น กมธ. ยึดหลักสำคัญ คือ ให้นำกัญชามาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และในทางเศรษฐกิจเท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมหรือกำหนดหรือให้มีเรื่องสันตนาการ โดยจะดำเนินการร่างให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน กรกฎาคมนี้ และต้นเดือนสิงหาคมจะเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่สภาต่อไป ยืนยันว่าร่างกฎหมายดังกล่าวได้รับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อให้กฎหมายมีประโยชน์มากที่สุด นำปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้นำใส่ในร่างกฎหมายเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันและให้สังคมมีความปลอดภัยมากที่สุด

3. การขายกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, ch3 plus), ทวีตช่อง 5,NBT


- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นายกฯ แสดงความห่วงใยกรณีที่มีการขายกัญชาอย่างเปิดเผย ในหลายพื้นที่ หวั่นกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและการเข้าถึงกัญชาของวัยรุ่น สั่งการให้ จนท.ภาครัฐที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมกับให้คำแนะนำผู้ขายให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ย้ำว่า นโยบายภาครัฐ คือ การใช้กัญชาเพื่อสุขภาพหรือใช้ทางการแพทย์เท่านั้น ไม่แนะนำให้ใช้เพื่อสันตนาการ รวมทั้งมีความผิดตามกฎหมาย และจะถูกดำเนินคดีอย่างเคร่งครัด หากพบการลักลอบขายหรือดำเนินการเกี่ยวกับกัญชา ให้แจ้งมายังศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111


- นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง กรณีข้อสงสัยของ ปชช. เกี่ยวกับการขายกัญชา ว่า ตอบไม่ถูก ไม่รู้ เหมือนกับเรื่องอื่นอีกหลายเรื่องที่มีความเห็นเป็นสองฝ่าย โดย สธ.นำกฎระเบียบทุกอย่างเข้ามาช่วยจัดระเบียบ เพื่อรองรับ พ.ร.บ. บัญญัติกัญชามีผลบังคับใช้ ที่น่าเป็นห่วงเวลานี้ หลายประเทศยังไม่ยอมรับ ดังนั้น หากใช้สารกัญชาผสมต้องเขียนติดไว้ให้รู้ อธิบายส่วนผสมต่างๆ ให้ทราบ ต้องให้ชัดเจน เพราะเมื่อไปต่างประเทศจะดูตรงนี้เป็นหลัก

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่ากฎหมายของ สธ.ไม่ได้สนับสนุนเรื่องการสูบกัญชา และมีกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปราม หากพบการขายเช่นนี้ ฝ่ายบ้านเมืองต้องดำเนินการ ส่วนการใช้กัญชาทางการแพทย์ได้วางระบบเฝ้าระวังป้องกันและรายงานการใช้อยู่แล้ว

- นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการอย. กล่าวถึง กรณี มีผู้ตั้งโต๊ะขายกัญชามวน รวมถึงมีการสูบกัญชาตามท้องถนนโดยไม่มี จนท.เข้าไปควบคุมดูแล จนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างแพร่หลายนั้น ตามกฎหมายระบุว่า ทำไม่ได้ เพราะห้ามสูบในที่สาธารณะ อีกทั้งเรื่องกลิ่นควัน กัญชาถือเป็นเหตุรำคาญตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 พร้อมยืนยันว่าเจตนารมณ์สำคัญที่สุด การใช้เพื่อทางการแพทย์ เพื่อสุขภาพ แต่ไม่เห็นด้วยในการเอาไปใช้สูบ หรือนันทนาการ

- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หน.ที่ปรึกษาระดับกระทรวง และโฆษก สธ. กล่าวถึง กรณีข้อห่วงใยกัญชาเสรีทางการแพทย์ สุขภาพ และส่งเสริมเศรษฐกิจ อาจทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาโดยไม่รู้ตัว แนะนำควรมีป้ายแจ้งเตือน "ร้านนี้ปลอดภัย" เพื่อเป็นสิทธิในการเลือกบริโภค ทั้งนี้ สธ. ได้ออกประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบหรือปรุงอาหาร ในสถานประกอบการอาหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 กำหนดให้ร้านอาหารต้องติดป้ายแจ้งการใช้กัญชา เป็นส่วนผสมในอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นข้อมูลให้ทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติได้

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ตัดสินใจเลือกบริโภค พร้อมมีค่าเตือนห้ามกลุ่มเสี่ยง คือ เด็ก สตรีมีครรภ์/ให้นมบุตร ผู้ที่แพ้หรือไวต่อสาร THC และ CBD</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.ยธ. กล่าวถึง กรณีการตั้งโต๊ะขายกัญชาว่า ตามกฎหมายอะไรก็ตามที่มีค่า THC เกิน 0.2 คือ ยาเสพติด ซึ่งในกฎหมายกัญชาได้เขียนระบุไว้ชัดเจนว่า ถ้าสาร THC ไม่เกิน 0.2 สามารถใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ โดยในรายละเอียดสธ. ต้องชี้แจงให้สาธารณชนได้รับทราบ แต่ในส่วนของ ป.ป.ส. ยึดตามกฎหมายยาเสพติด หากพบมีสาร THC เกิน 0.2 สามารถจับกุมได้ทันที โดยจะใช้เครื่องวัดค่า THC ทั้งนี้ จากการหารือกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รว.สธ. กล่าวว่ามีชุด Test kit ทดสอบสารกัญชา ต้องตามดูว่าชุดนั้นคืออะไร</p> <p>4. ห้ามพระ-เณรเสพกัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ)</p> <p>- นายสิทธิ มุลหงษ์ โฆษกพศ. เผย มหาเถรสมาคมมีมติห้ามพระภิกษุสามเณรเกี่ยวข้องกับกัญชา กัญชง กระทั่งรวมถึงแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม ดังนี้ 1.ห้ามวัดทุกวัดใช้พื้นที่วัด หรือที่ธรณีสงฆ์ เพาะปลูกกัญชา กัญชง ใบกระท่อม 2.ห้ามพระภิกษุสามเณร เสพกัญชา กัญชง ใบกระท่อม เว้นแต่เป็นการบำบัดรักษาโรคตามแพทย์สั่ง 3. มอบสำนักพุทธฯ แจกเจ้าคณะผู้ปกครองทุกระดับกำชับให้คณะสงฆ์ในปกครองปฏิบัติตามมติมหาเถรฯ ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด</p>	
<p> โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p>	
<p>สถานการณ์ประจำวัน</p> <p>- สถานการณ์ในประเทศ 1 ก.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,354 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,525,269 ราย เสียชีวิต 16 ราย เสียชีวิตสะสม 30,664 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,154 ราย รักษาหายสะสม 4,470,490 ราย ยังรักษาอยู่ 24,115 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 552,586,175 (+74,360) ราย เสียชีวิต 6,357,864 (+99) ราย รักษาหาย 527,776,684 (+34,965) ราย</p>	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. ผู้ป่วยโควิด 19 รักษาตามสิทธิ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, mcot, thaigov, thailandplus)</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เปิดการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการเชิงนโยบายด้านการดำเนินงาน ฝ่าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด 19 ในสถานประกอบกิจการ "Thailand Move Forward to Better Living and Working" พร้อมปาฐกถาพิเศษ "The Next Chapter of COVID-19 in Thailand" ระบุว่า ในวันที่ 1 ก.ค. ผู้ป่วยโควิดกลับมารักษาดตามสิทธิเดิม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รพ. ดำเนินการเองภายใต้งบประมาณที่ได้รับจาก สปสช. ซึ่งมีเพียงพอ หากเจ็บป่วยอาการรุนแรงวิกฤตสีแดงเข้ารับการรักษา รพ.ที่อยู่ใกล้ได้ตามปกติ คาดว่าโควิด 19 จะอยู่รอบตัวเราไปอีก 1-2 ปี รูปแบบการติดเชื้อจะมี 2 ลักษณะ 1.การติดเชื้อ Small Wave แพร่โรคอย่างรวดเร็ว มีคนติดเชื้อจำนวนมาก แต่การระบาดไม่นานจบเร็ว 2. การติดเชื้อแบบ Slow Wave การติดเชื้อแบบช้า ๆ พบคนติดเชื้อไม่มากแต่ใช้เวลานานในการยุติ ซึ่ง สธ. วางระบบเฝ้าระวังโรคไว้ โดยจะดูจากกลุ่มปอดอักเสบเป็นหลัก เพื่ออนุมานการติดเชื้อในภาพใหญ่ คาดขณะนี้การติดเชื้ออยู่ที่ 10,000-20,000 คน/วัน มั่นใจว่าไม่ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้จะยกเลิก HI ในส่วนคนใช้บัตรทอง สามารถรักษาที่ไหนก็ได้ใน รพ.รัฐ แบบ "เจอ แจก จบ" ผู้ป่วยนอกยังทำเหมือนเดิม ทั้งนี้ สถานการณ์โอมิครอน BA.4 และ BA.5 พบว่ามีแนวโน้มผู้ป่วยมากขึ้น ทั้งรพ.ราชวิถี รพ.นพรัตน์ และรพ.เลิดสิน แต่ยังไม่พบความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้น ซึ่งต่างประเทศพบว่าไวรัสเกาะปอดถือเป็นเรื่องที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด กรมการแพทย์สั่งการให้เตรียมพร้อมตั้งแต่ต้นทางในสถานพยาบาล โดยขอให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคน และทุกโรงพยาบาลต้องรายงานการครองเตียงรายวัน</p> <p>- นพ.เจด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า หลัง 1 ก.ค. 65 ผู้สงสัยติดเชื้อโควิดสามารถขอรับชุดตรวจ ATK ที่ร้านขายยาใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงการ หรือใช้บัตรประชาชนไปรับเพื่อตรวจยืนยันได้ทันที หากขึ้น 2 ชุด กลุ่มสีเขียวเข้ารับการรักษาแผนกผู้ป่วยนอกที่หน่วยบริการตามสิทธิหรือหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ รักษาตามแนวทางเจอแจกจบของ สธ. กรณีกลุ่มเสี่ยง 608 หรือมีอาการรุนแรงจะพิจารณาให้พบแพทย์ ซึ่ง สปสช. จะดูแลค่าใช้จ่ายครอบคลุมทั้งหมด หากเจ็บป่วยฉุกเฉินตามเกณฑ์สีเหลือง-แดง สามารถใช้สิทธิ UCEP Plus เข้ารักษา รพ.ใกล้ที่สุดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นกัน</p> <p>- นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการ สปส. เผยว่า สปส. ปรับระบบให้บริการสุขภาพแก่ผู้ประกันตนติดเชื้อโควิด 19 จากเดิมให้บริการรักษาที่บ้าน (HI) ฮอสปิเทล (Hospital) และโครงการรับยาที่ร้านขายยา จะปรับให้เป็นการรักษาแบบโรคทั่วไปในระบบ รพ.เครือข่ายประกันสังคม สปส. จะดูแลค่าใช้จ่ายให้เต็มที่ โดยระบบ HI กับการรับยาที่ร้านยา จะให้บริการถึง 4 ก.ค. 65 ส่วนระบบฮอสปิเทลจะให้บริการถึง 30 มิ.ย. นี้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, แนวหน้า)</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดเผยว่า โดยหลักทั่วไปของระบบการรักษาเมื่อเจ็บป่วยก็เป็นไปตามสิทธิ แต่ช่วงโควิด 19 จะมีกฎหมายว่าจะต้องรักษาและเบิกจ่ายอย่างไร ส่วนการประกาศของ ศบค. จะมีผลในทางกฎหมายอย่างไร ต้องไปดู</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก่อน ส่วนที่จะเข้าสู่โรคประจำถิ่นหรือระยะ Post-Pandemic ตั้งแต่ 1 ก.ค. เป็นต้นไป ไม่ได้แปลว่าเราจะถอดหน้ากากทั้งหมดแล้วไม่ป้องกันตนเอง ยังจำเป็นต้องป้องกันตนเอง เพราะยอมรับว่ามีกรณีติดเชื้อมากขึ้นทาง ศบค. และ สธ. จะเร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชนต่อเนื่อง</p> <p>2. ภาพรวมสถานการณ์ในประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ประชาชาติ, กท.ธุรกิจ, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, isaranews, workpointtoday, thestandard, soudhitalk, TNN, ch7, natointv, thebangkokinistg)</p> <p>- พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงว่า สถานการณ์ของไทยที่ห่วงคือจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบสูงขึ้น แต่ยังเป็นไปตามการคาดการณ์ว่า จำนวนผู้ติดเชื้อ หรือผู้เข้ารับการรักษาในระบบเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากที่ผ่านมาได้ปลดล็อกมาตรการต่าง ๆ ส่วนอัตราการเสียชีวิตพบว่าร้อยละ 100 เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง บางรายยังไม่ได้รับวัคซีนแม้แต่เข็มเดียว จึงขอเชิญชวนให้ไปรับบริการฉีดวัคซีน ส่วนมาตรการถอดหน้ากากที่ สธ. ได้ประกาศก่อนหน้านี้ ระบุว่า ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงยังคงต้องขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ส่วนการถอดหน้ากากอนามัยนั้นเป็นความสมัครใจบนข้อจำกัดที่มีความเสี่ยงยังคงอยู่ ขอให้ประชาชนคงมาตรการส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น ทั้งนี้ ในการประชุม ศบค. ชุดใหญ่ 8 ก.ค. นี้ จะนำเสนอมาตรการเพิ่มรวมถึงปรับลดมาตรการบางส่วนแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยดูพื้นที่เป็นหลักและดูรายละเอียดที่กรมอนามัยประกาศไว้ สำหรับเรื่องสายพันธุ์ BA.4 และ BA.5 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ติดตามอย่างใกล้ชิด พบส่วนใหญ่เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ พบในคนไทยน้อยมาก ยังไม่พบรายงานความรุนแรงเท่าเดลต้า</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า ขณะนี้สถานการณ์โควิด 19 ในประเทศไทย จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในบางจังหวัด จำนวนผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่มีโอกาสน้อย ไม่รุนแรง ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เข้ารับการรักษาใน รพ. เป็นผู้ป่วยระดับสีเหลือง ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก รักษาสุขภาพให้แข็งแรง และปฏิบัติตามมาตรการ 2U และให้มารับการฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็นพื้นฐาน และฉีดเข็มกระตุ้นต่อไปทุก 4 เดือน เพื่อยกระดับภูมิคุ้มกัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า)</p> <p>- ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ว่า สายพันธุ์ BA.5 กำลังจะครองพื้นที่ทำให้มีการระบาดมากขึ้น ในเดือนกรกฎาคมนี้ แทนที่สายพันธุ์ BA.2 ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์การระบาดจะเพิ่มขึ้นเป็นระลอก สายพันธุ์ BA.5 เป็นสายพันธุ์ที่หลบหลีกภูมิคุ้มกันด้านวัคซีนได้สูงขึ้นไปอีก ดังนั้น ฉีดวัคซีนแล้วมีโอกาสติดโรคได้ แต่อาการของโรคไม่รุนแรง ขณะนี้คาดว่าผู้ติดเชื้อภาพรวมของประเทศน่าจะอยู่ที่หลายหมื่นคนมากกว่ายอดรายงาน อัตราเสียชีวิตขณะนี้น่าจะน้อยกว่า 0.1% ของผู้ที่ติดเชื้อ ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นกลุ่ม 608 และผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม ขณะนี้อยู่ในฤดูกาลการระบาด และต่อเนื่องถึงเดือนสิงหาคม จึงจะค่อยๆ ลดลง และ 3 ยาต้านไวรัสตัวที่ใช้กับกลุ่ม 608 คือ remdesivir, molnupiravir และ paxlovid</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากแมลง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus, thaigov</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สธ. ร่วมกับ กรมอุตุนิยมวิทยา เอไอเอส ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านข้อมูลอุตุนิยมวิทยากับโรคและภัยสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อจากแมลง ผ่านแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ พร้อมพัฒนาพีเจอาร์ให้ขยายการสำรวจได้มากกว่าเดิม เพื่อลดการเกิดโรคติดต่อจากแมลงในประเทศไทย</p>	-
<p>สพส.ผลักดันไทยเป็นเมืองสุขภาพ-ท่องเที่ยวโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus, acnews, ทวีช่อง TNN</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. พร้อมด้วยนายจอห์น เดวิส เบลล์ ประธานกรรมการบริหารเอเอซีไออเมริกา น.ส.เรเน่ มาเรีย สเตฟาโน่ รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จีเอสเอ และนางสาวชูชาน แพร่มตัน ประธานกรรมการบริหาร แพลน ทรี อินเทอร์เน็ตเอ็นชันทันด์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กรม สบส. และเครือข่ายพันธมิตร ในการพัฒนาการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพตามมาตรฐานระดับสากล นพ.ธเรศ กล่าวว่า ประเทศไทยมีความพร้อมด้านการบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ มาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับของต่างชาติ ขณะนี้ประเทศไทยมีมาตรฐาน American Accreditation Commission International (AACI) ได้รับการรับรองแล้วจำนวน 30 แห่ง มาตรฐาน Global Healthcare Accreditation (GHA) ได้รับการรับรองแล้วจำนวน 18 แห่ง มาตรฐาน Wellhotel ได้รับการรับรองไปแล้วจำนวน 3 แห่ง และมาตรฐาน Planetree International ได้รับการรับรองแล้วจำนวน 1 แห่ง นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของไทย และเป็นการแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาสถานพยาบาลให้มีมาตรฐานสากล จนเป็นที่ยอมรับสู่สายตาชาวโลก</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แนววิถีกำจัดเชื้อราลดเสี่ยงโรคสร้างสุขอนามัยที่ดี</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ คมชัดลึก, thailandplus, chiangmainews, TNN</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยจากกรณีการนำเสนอข่าวจากเพจ 3Plus News เกี่ยวกับเห็ดราขึ้นที่ผ้าห่มและในที่นอน ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดเชื้อราคือความอับชื้นที่สะสมอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของบ้าน แนะนำกำจัดเชื้อราบนผ้าห่มที่นอนให้สะอาดอย่างถูกวิธี ช่วยลดเสี่ยงโรค และสร้างสุขอนามัยที่ดีภายในบ้าน</p>	-
<p>โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, 77kaoded, prd</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการมอบแขน-ขาเทียมและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการในโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการประจำปี 2565 สาธิตการทำแขน-ขาเทียม และรถบริการทำแขน-ขาเทียมในพื้นที่ จ.นครราชสีมา</p>	-
<p>งาน มหกรรม 80 ปี กรมการแพทย์</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ แถลงข่าวการจัดงาน มหกรรม 80 ปี กรมการแพทย์ โดย 13 หน่วยงานทางการแพทย์ ให้บริการประชาชนครอบคลุมทุกด้าน ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย ตามเป้าหมายของกรมการแพทย์ปี 2565 ในการนำบริการทางการแพทย์ไปหาผู้ป่วย ผู้สนใจร่วมงานสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทาง online และลงทะเบียนในงานทาง onsite ในวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2565 ณ บางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., thailandplus, 77kaoded, prd)</p> <p>- กรมการแพทย์ เผยตามที่มีการบอกต่อข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องหากมีความเครียดติดต่อกัน 5 วัน เซลล์ในร่างกายจะกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ทันที ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบเป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยันแน่ชัด หากความเครียดส่งผลกระทบต่อหลายด้านควรหาวิธีผ่อนคลาย เช่น การออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ ทำกิจกรรมที่ชอบ นั่งสมาธิ เป็นต้น</p>	-
<p>'หมอ' โอดทำงาน 100 ชม.ต่อสัปดาห์</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : ไทยโพสต์</p> <p>- สมาพันธ์แพทย์ผู้ปฏิบัติงาน นำโดยพญ.ชุตินาถ ชินอุดมพร กลุ่มหมอไม่ทน ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร เพื่อร้องขอความเป็นธรรมเรื่องชั่วโมงการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ เนื่องจากต้องทำงานหนักมากกว่า 100 ชั่วโมง ติดต่อกันและไม่มีเวลาพักผ่อน ส่งผลกระทบให้เสียสุขภาพ แพทย์หลายคนต้องลาออก</p>	-